

หัวข้อภาคานิพนธ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ตุ๊กตาระบายสีปูนพลาสเตอร์ ของ
 ลูกเล็ก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้วิจัย นางสาวจันทร์ษา ป้อมทอง
ที่ปรึกษา อาจารย์ศุภเดช หิมะมาน
ประเภทปริญญาานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศศ.บ. (การออกแบบบรรจุภัณฑ์) ,2550

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไป การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาระบายสี
 ปูนพลาสเตอร์ ของลูกเล็ก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จากการศึกษาดังกล่าวซึ่ง
 จะนำไปสู่การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาระบายสีปูนพลาสเตอร์ โดย
 ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยจากเอกสารทำการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ดำเนินกิจการ
 โดยใช้กระบวนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง แล้วทำการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการ
 สร้างกรอบแนวความคิดในการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาระบายสี
 ปูนพลาสเตอร์ของลูกเล็ก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาระบายสีปูนพลาสเตอร์ของลูกเล็ก ซึ่งคุณเกื้อกูล แสงทอง ได้ทำการ
 ก่อตั้งขึ้นมาเพราะ ในช่วงหนึ่งนั้นผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาระบายสีปูนพลาสเตอร์ได้รับความนิยมอย่าง
 แพร่หลาย เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วงเสริมสร้างให้เด็กได้ใช้จินตนาการเสริมสร้างทักษะ ไปพร้อมๆ
 กับการเล่นแต่ปัจจุบันกลับถึงจุดอิ่มตัว เพราะเกิดปัญหาที่ว่าเมื่อเด็กเล่นแล้วก็ทิ้งเอาไว้ที่ร้านบ้าง
 ตามข้างทางบ้างทำให้ตัวผลิตภัณฑ์ไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควร
2. มีกระบวนการจัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่งให้แก่ผู้บริโภคในประเทศ
3. การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาระบายสีปูนพลาสเตอร์เป็น
 การออกแบบโดยใช้แนวคิดของการออกแบบคือ "ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาระบายสีปูนพลาสเตอร์ เป็น
 สินค้าที่มีประโยชน์ช่วยเสริมสร้างให้เด็กได้มีจินตนาการ ได้เล่นอย่างมีทักษะ" เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึก
 สนใจในความแปลกใหม่ในรูปลักษณะของผลิตภัณฑ์โดยใช้ตัวบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องและส่งเสริม
 ตัวผลิตภัณฑ์

ประกาศคุณูปการ

การทำภาคนิพนธ์ครั้งนี้ สำเร็จลงด้วยความอนุเคราะห์จากผู้มีพระคุณที่ได้ให้คำแนะนำและปรึกษาหลายท่าน จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสำเร็จสมบูรณ์ได้ ผู้วิจัยจึงมีความรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ศุภเดช หิมะมาน อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ ที่ได้ให้คำแนะนำและปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการทำภาคนิพนธ์ จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสำเร็จสมบูรณ์ได้

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ภาควิชาศิลปะและการออกแบบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุกท่าน ที่ให้วิชาความรู้ทางด้านการออกแบบและด้านต่างๆ

ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และทุกคนในครอบครัวผู้เป็นกำลังใจสำคัญ มอบแนวทางที่ดีในการดำเนินชีวิตและให้การสนับสนุนในทุกๆ เรื่อง จนสำเร็จตามความตั้งใจ

ขอขอบพระคุณ คุณเกื้อกุล แสงทอง ผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสารตะวันแสงทอง ที่ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของข้อมูล รูปถ่าย และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ซึ่งเปรียบเสมือนครูผู้ให้ความรู้และข้อมูลเพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้วิจัย

ขอบคุณ เพื่อนๆ สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์และการออกแบบ น้องๆ เพื่อนๆ คณะสาขาวิชาอื่นๆ ที่ได้คอยช่วยเหลือและเป็นกำลังใจ แก่ผู้วิจัยครั้งนี้

จันทร์ภา ป้อมทอง

มีนาคม 2551